



## ทวงคืนที่สาธารณะแยกกรีนคำ ทางหลวงสี่ห้าทางตั้งต้องคืนพื้นที่ภายใน20ก.ค.

**ศูนย์ข่าวเชียงใหม่** - กลุ่มอดีตอธิการบดีและอาจารย์ มข.จึงทางหลวงทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกกรีนคำ กลางเมืองเชียงใหม่ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท หลังอนุญาตให้ห้างตั้งใช้ประโยชน์มานานหลายปี ทวงนำไปใช้แก้ปัญหาจราจรแออัด ทางหลวงสี่เส้นตายให้ห้างตั้งทูลานาน้ำพุทิ้งและส่งมอบคืนพื้นที่ภายใน 20 ก.ค.นี้

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มข. ) ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตวานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งรองศาสตราจารย์สวดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และอดีตคณบดีคณะต่างๆ ตลอดจนอดีตอาจารย์ และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ร่วมกันแถลงข่าวการทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญา ที่ห้องประชุมสุโขทัย อัครเวทน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มข.)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมทางหลวงอนุญาตให้ศูนย์การค้าเมญานำพื้นที่เขตทางหลวงประมาณ 1 ไร่ มีมูลค่าที่ดินปัจจุบันประมาณ 200 ล้านบาท บริเวณสี่แยกกรีนคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ จัดสร้างเป็นลานน้ำพุโดยอ้างเหตุผลเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งน่าจะผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติทางหลวง เพราะผู้ได้ประโยชน์จากการก่อสร้างลานน้ำพุดังกล่าว คือ ศูนย์การค้าเมญา ในขณะที่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสัญจรกลับต้องเผชิญ

ปัญหาการจราจรติดขัด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณลานน้ำพุเมญาได้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการคืนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำกลับมาใช้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยเข้าร่วมประชุมกับทางแขวงการทางเชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า



แขวงการทางมีแผนการจะขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุดังกล่าว มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด แต่หลังการรอกอຍมาเป็นระยะเวลายาวนาน พบว่ายังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทางกลุ่มฯ จึงได้รณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกับการให้ศูนย์การค้าเมญานำพื้นที่เขตทางหลวงไปทำเป็นลานน้ำพุ

ทั้งนี้ มีการรวบรวมรายชื่อได้ประมาณ 500 ราย นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และยื่นต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และขอให้มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำพื้นที่ดังกล่าวกลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อทุเลาความเดือดร้อนของนักศึกษาและประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน

ดังนั้น ทางกลุ่มฯ จึงจัดการแถลงข่าวในครั้ง เพื่อขอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุที่เป็นเขตทางหลวงคืนมาจากศูนย์การค้าเมญา เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

โดยมีเหตุผลสนับสนุนการเรียกร้อง ได้แก่ 1. เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่สำหรับการจราจรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก 2. ปัญหาการติดก้อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและอันตรายต่อสุขภาพ เพราะนับตั้งแต่มีการสร้างศูนย์การค้าเมญาเป็นต้นมาการจราจรบริเวณสี่แยกเมญาจะหนาแน่นและติดขัดเป็นอย่างมาก เพราะช่องทางจราจรส่วนหนึ่งถูกเบียดบังนำไปสร้างลานน้ำพุ และเป็นทางเข้า-ออกของศูนย์การค้า ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวที่ไม่สามารถเข้า-ออกบ้านพักอาศัยได้อย่างปกติ และ 3. คนเชียงใหม่ต้องร่วมกันรักษาสิทธิชุมชน และหล่อหลอมสำนึกสาธารณะ มิให้ถูกละเมิดโดยธุรกิจเอกชน และเป็นสิ่งที่ธุรกิจเอกชนต้องเรียนรู้ที่จะประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนในการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล



รองศาสตราจารย์ธีระระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวที่คาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ควรจะถูกใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการจราจร และที่สำคัญควรจะต้องได้รับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ให้เอกชนใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ ยืนยันว่าต้องมีครบทั้งลานน้ำพุของห้างเพื่อแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นช่องทางหลวงและทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้นทราบว่าการทางหลวงมีรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวหากได้รับคืน โดยจะยังคงมีลานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยู่เช่นเดิม เพียงแต่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนจากพื้นที่ของห้างด้วยการทำให้มีระดับต่างกัน อีกทั้งยังมีทางเดินเท้าและทางจักรยาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางจราจรให้รถที่มาจากถนนห้วยแก้วเลียวย้ายเข้าถนนซูเปอร์ไฮเวย์ได้เลย ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถยอมรับได้

ผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญา บอกด้วยว่า ทราบว่าเวลานี้มีคนอื่นกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเห็นแตกต่างและต้องการให้คงพื้นที่ลานน้ำพุของห้างไว้ตามเดิม ซึ่งในส่วนของกลุ่มทวงคืนฯ ยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องทวงลานกิจกรรมน้ำพุที่ห้างใช้ประโยชน์อยู่ในส่วนของพื้นที่ช่องทางหลวงออกให้แยกขาดจากกันชัดเจน และทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์โดยตรง ไม่ใช่ห้างโดยจะใช้เวลาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระยะหนึ่ง หากยังเพิกเฉยเตรียมจะดำเนินการต่อเนื่องทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางปกครองต่อไป โดยเฉพาะมาตรา 157 และยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าห้างดังกล่าวและลานกิจกรรมของห้างนั้น ขออนุญาตและก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว วานนี้(4 ก.ค.) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 25 62 แจ้ง ถึง ห้างสรรพสินค้าเมญาแล้ว ให้ดำเนินการ ทบ รื้อ ลานกิจกรรม ในส่วนที่เป็นพื้นที่ช่องทางหลวง และส่งมอบพื้นที่ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรต่อไป ซึ่งเบื้องต้นมีการออกแบบไว้แล้ว โดยยังคงพื้นที่ลานกิจกรรม เพียงแต่ จะทำให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่ส่วนใด เป็นช่องทางหลวงหรือของห้าง แต่คงประโยชน์ใช้สอยไว้เช่นเดิม รวมทั้งมีทางเดินเท้า และมีช่องทางจราจรเพิ่มเติมสำหรับรถที่มาจากถนนห้วยแก้วแล้วเลียวย้ายเข้าสู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคน คิดเห็นแตกต่างกันนั้น ไม่สามารถออกความเห็นได้ โดยการดำเนินการเบื้องต้นต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก.